

Số: *71* /TB-UBND

Đakrông, ngày *13* tháng *4* năm 2015

### THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam tại hội nghị đánh giá tình hình KTXH, QPAN quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2015

Ngày 02 tháng 4 năm 2015, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình KT-XH, QPAN quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2015. Tham dự hội nghị có các thành viên UBND huyện, Thường trực UBMTTQVN huyện, các tổ chức CT-XH huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe đồng chí PCT UBND huyện Lê Đắc Quý báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN quý I, nhiệm vụ quý II năm 2015; Chánh Văn phòng UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và ý kiến chỉ đạo của UBND huyện (Thông báo kết luận và công văn giao việc) trong quý I/2015; ý kiến thảo luận, phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị và phát biểu của các đồng chí PCT UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam kết luận hội nghị như sau:

#### **1. Đánh giá tình hình KTXH, QPAN quý I năm 2015:**

##### **a. Những kết quả đạt được**

*\* Công tác chuẩn bị, chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi cho nhân dân*

Việc thực hiện các chính sách an sinh, xã hội đã được chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Để phục vụ tốt cho nhân dân trên địa bàn tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban ngành tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết với tinh thần hướng về cơ sở, hướng về đồng bào nghèo, các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đã tiếp nhận và cấp phát 167,070 tấn gạo cho nhân dân; vận động, tiếp nhận tặng quà với tổng giá trị trên 2,5 tỷ đồng cho các đối tượng trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao như tổ chức giải bóng đá 7 người, biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con nhân dân.

*\* Tình hình KTXH, QPAN:*

Mặc dù những tháng đầu năm huyện còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi như thời tiết hạn hán kéo dài, dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc xảy ra ở một số địa phương... song tình hình KT - XH của huyện trong quý I năm 2015 đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể:

Trong lĩnh vực nông nghiệp đã kịp thời chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng chống hạn, chuyển đổi diện tích trồng lúa nước sang trồng màu, các giống năng suất thấp sang các giống có năng suất vượt trội, các loại cây trồng phát triển tốt. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội hầu hết đạt và vượt kế hoạch: Tổng diện tích gieo trồng đạt 102% KH vụ Đông Xuân, tăng 363,7 ha so với cùng kỳ năm 2014. Công tác kiểm soát, dập dịch lở mồm long móng và tiêm phòng được thực hiện

kip thời, hiệu quả. Giá trị CN-TTCN tăng 28,98% so với cùng kỳ năm 2014. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển ổn định. Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB đạt 68,15%KH. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 27,31% và tổng chi ngân sách địa phương đạt 25,86% dự toán tính giao. Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định, nhân dân và doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh, nợ xấu không đáng kể. Đã tiến hành kiểm kê đất đai năm 2014 và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; ban hành quyết định giao đất trồng rừng 30a cho 09 xã trên địa bàn.

Công tác giáo dục đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm và có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, trong quý thực hiện khám chữa bệnh cho 7.827 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 992 lượt bệnh nhân. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và phát thanh - truyền hình được triển khai khá sôi nổi, tập trung tuyên truyền dịp mừng Đảng mừng Xuân và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác chính sách xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo và trẻ em được quan tâm, chăm lo. Chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ.

Các hoạt động trên lĩnh vực nội chính tiếp tục đi vào nề nếp. Công tác thi đua - khen thưởng được triển khai kịp thời. Công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ được chú trọng. Công tác tư pháp, hộ tịch, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

#### **b. Một số tồn tại, hạn chế:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nhiệm vụ đề ra trong quý I chưa hoàn thành hoặc tiến độ thực hiện còn chậm. Công tác tạo và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gặp nhiều khó khăn. Tranh chấp đất đai trên địa bàn các xã, thị trấn, hoạt động xây dựng trái phép, lấn chiếm hàng lang trên địa bàn thị trấn chưa được giải quyết dứt điểm; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án vẫn còn chậm. Việc triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới vẫn còn gặp nhiều khó. Việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 và Thông báo kết luận của UBND huyện ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn chậm.

#### **c. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:**

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm 2015. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2015, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong quý I để triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh; đối với một số công việc còn tồn đọng gấp rút tập trung giải quyết dứt điểm.

- Đề đảm bảo công tác chuẩn bị, chỉ đạo, phục vụ Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, UBND huyện yêu cầu: Các ngành Công an, Quân sự, dân quân tự vệ tập trung lực lượng duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nắm chắc tình hình, giữ vững an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các địa phương chủ động, khẩn trương làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch về kinh phí phục vụ Đại hội.

- Giao Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác chống hạn cho cây trồng; phòng chống cháy rừng; khống chế và dập dịch lở mồm long móng ở A Ngo, không để dịch lan rộng. Khẩn trương xây dựng kế hoạch phân bổ các nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ các mô hình sản xuất. Phối hợp, hướng dẫn các xã chưa triển khai tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chương trình gấp rút tổ chức hội nghị trước ngày 15/5/2015.

- Đối với các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương thực hiện. Để công tác GPMB dự án điện 15 thôn bản sớm hoàn thành, kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, UBND huyện giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng khẩn trương làm việc với Chi cục Lâm nghiệp, Khu bảo tồn thiên nhiên và UBND các xã Húc Nghi, Ba Nang giải quyết các vướng mắc trước ngày 15/4/2015, đồng thời hoàn thiện thủ tục xin kinh phí hỗ trợ của công ty Điện lực miền Trung. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở phòng tránh bão lụt cho đồng bào. Đối với các dự án định canh định cư yêu cầu BQL Dự án Đầu tư & Xây dựng, BQL Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững phối hợp với các xã Húc Nghi và Tà Long, các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại thông báo số 40/TB-UBND ngày 16/3/2015.

- Đảm bảo công tác trực báo cụm ATLC-SSCD tại địa phương có hiệu quả hơn nữa đề nghị các xã bố trí lịch trực báo trước hội nghị đánh giá tình hình KT-XH hàng quý của huyện.

- Một số đề xuất, kiến nghị công tác đền bù tại bãi kiểm tra hàng hóa của Cục Hải quan tại cửa khẩu La Lay giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc trực tiếp với Cục Hải quan để giải quyết dứt điểm, phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT huyện rà soát, lập danh sách các hộ vay vốn thế chấp GCN QSDĐ tại ngân hàng gửi về UBND các xã hướng dẫn nhân dân làm thủ tục chuyển đổi kịp thời. Việc xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm hành lang vỉa hè tại thị trấn Krông Klang đề nghị UBND thị trấn xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định. Đề người lao động trên địa bàn có cơ hội nắm bắt được các thông tin tuyển dụng của công ty Samsung electronics cũng như thông tin về các thị trường lao động nước ngoài đề nghị Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội làm việc với Công ty để tổ chức tuyển dụng tại các cụm xã.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị và địa phương biết để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần họp;
- Chánh, PVP, các CV;
- Lưu VT.

